



TOÀ GIÁM MỤC CẦN THƠ

Số 12 Nguyễn Trãi – phường Tân An – quận Ninh Kiều
thành phố Cần Thơ

----- o O o -----

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2025

Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chúng sinh và Anh Chị Em giáo dân rất quý mến. Chúng ta đã bước vào Mùa Chay Năm Thánh Hy Vọng 2025, hướng đến đại lễ Chúa Phục Sinh, với khẩu hiệu “*Những người hành hương của Niềm Hy Vọng*”. Vậy chúng ta cần làm gì?

Xác tín: Chúng ta cần xác tín rằng *Niềm hy vọng của chúng ta chính là Niềm Cậy Trông vững vàng nơi công nghiệp của Chúa Giêsu*. Người đã xuống thế làm người để chuộc lại cho chúng ta ơn làm con Thiên Chúa, hầu khi giữ đạo nên ở đời này, ta sẽ được hưởng phúc đời đời.

Trong niềm hy vọng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi¹: Ước gì Năm Thánh, mà cụ thể là Mùa Chay và Phục Sinh, là thời gian để mọi người gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động, thân tình, vì Người là “*Niềm Hy Vọng của chúng ta*” (1Tm 1,1), khi chúng ta biết vững lòng cậy trông vào Người, và sống những điều Người truyền dạy.

Sống giới răn yêu thương: Chúng ta cần sống *Đạo Yêu Thương* mà Người truyền dạy:

Trước hết là “Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực con” (Mc 12, 30), bằng việc sốt sắng, siêng năng đón nhận Ân Sủng Yêu Thương của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, qua các việc làm để hưởng Ôn Toàn xá, cụ thể là qua các cuộc Hành Hương cầu nguyện viếng Nhà Thờ Trạm, với Thánh Lễ, Rước lễ, đọc, suy niệm Lời Chúa, tĩnh tâm, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng... đặc biệt là đón nhận Bí tích Hòa giải, đây là điểm khởi đầu cho con đường hoán cải đích thực, mà chúng ta phải thực thi trong Năm Thánh, nhất là trong mùa Chay. Hãy khám phá lại vẻ đẹp của Bí tích Rửa tội và niềm vui tươi mới của ơn tha thứ tội lỗi! (x. Tv 103, 34).

Kế đến là “*Yêu người thân cận như chính mình*”:

- *Yêu bằng sự tha thứ:* Quả vậy, “Kinh nghiệm được Chúa tha thứ nhất thiết sẽ mở rộng lòng trí con, để con cũng sẵn sàng tha thứ cho anh chị em chung quanh. Tha thứ cho phép chúng ta sống bình an: không oán hận, không căm phẫn và không báo thù! Tương lai được soi sáng bởi tha thứ, tha nợ vật chất lẫn tinh thần và hòa giải cùng nhau... sẽ cho phép chúng ta nhìn lại quá khứ bằng ánh mắt tươi sáng, an nhiên hơn!”², hầu cùng nhau loan báo, làm chứng cho Tin Mừng Yêu Thương từ Gia đình và Cộng đoàn, khi chúng ta biết gần gũi, dành nhiều thời gian chăm sóc, thăm hỏi, trò chuyện cùng nhau hơn.

- *Yêu bằng sự trao ban:* Chúng ta hãy tràn đầy năng lượng hy vọng, vui tươi, nhiệt tình! sao cho mỗi người có thể trao đi, dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ thân thiện, trân trọng, một lời khen chân thành, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ vô vị lợi, một cư xử tử tế... vì biết rằng: với Thần Khí của Chúa Giêsu, những điều bé nhỏ này sẽ trở thành hạt giống trở sinh hy vọng và niềm vui nơi những ai được đón nhận. Ước gì cuộc sống chúng ta luôn nói lên được với mọi người: “*Hãy hy vọng vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm lên, hãy cậy trông nơi Người!*” (Tv 27,14).

Nguyện chúc quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chúng sinh và Anh Chị Em giáo dân Mùa Chay và Phục Sinh Năm Thánh 2025 sốt sắng... dưới sự cầu bầu của Mẹ Maria. Mẹ là “*Ngôi Sao Biển Rạng Ngời*”, luôn soi dẫn, trợ giúp, nâng đỡ, mời gọi chúng ta tin tưởng và không ngừng hy vọng.

Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2025



Phêrô LÊ TẤN LỢI

† Phêrô LÊ TẤN LỢI.
Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ.

¹ X. Sắc Chỉ Công Bố Năm Thánh 2025 “*Spes non confundit*”. Đức Thánh Cha Phanxicô, 9.5.2024.

² Ibid, số 23.